
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖๑   

วันที่ 24  กันยายน ๒๕๖๑ 
 เวลา  10.๐๐ น. 

ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
-------------------------------------------------------------------------- 

   

ผู้มาประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน ์ สุขศรีปพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒ 
3 
4 

นายหวัด 
นายธนวัฒน ์
นายปรีชา 

ด่านกลาง 
จั่นปาน 
ทองประดิษฐ 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 

5 
6 

นายธงชาติ 
นายชู 

บุญรอด 
เรืองดี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 

7 
8 
9 

นายจรัส 
นายสงัด 
นายอภิชาติ 

อุชุภาพ 
กลิ่นสุคนธ์ 
ชูลขันธ์ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 

10 
11 

นายบุญเกล้า 
นางปวันรัตน์ 

ตั๊งถาวรการ 
รอดพ้น 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 

12 นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ 
13 
14 

นายมานัต 
นายกอบชัย 

พูลเพิ่ม 
บานแย้ม 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 

15 
16 
17 
18 

นายณรงค์เดช 
นายด ารงค์ 
นางสาวพรทิพย์ 
นางปรางทิพย์ 

อินมี 
ปุยอรุณ 
อุทัยธรรม 
พรหมเชื้อ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 11 

19 นายบุญสืบ ดิษฐทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
20 
21 
22 

นายสายชล 
นายสุดจริต 
นายภมร 

บุบผา 
กลิ่นอยู่ 
อยู่เย็น 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑5 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑6 
 

    

ผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม) 
1     นางสาวกรุณา สร้อยสง                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 5 
2     นายชาญชัย ทองไทย                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 7 
3     นายเอกชัย   เจิมสุวรรณ์          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
4     นายบุญอ้าย ทรัพย์มา          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 12 
5     นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 12 
6     นายจิระ  เอ็งพัวศรี          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 13 
7     นางพงศธร   จันร์ศิริ                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑3 
8     นางปราณ ี            พานพ่วง                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 16       
9     นางจิราพร   รอดภัย           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
    
     



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๒๔ กันยายน ๒๕๖๑                                                                                                                 ๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ 
2 

นายนาวิน 
นายแก่นนคร 

มูลมงคล 
ขุนสงคราม 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

3 

4 
นายวันเพ็ญ 
นางจุรินทร์ 

เรืองโรจน์ 
ข าผุด 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

5 นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ผู้อ านวยการกองคลัง 

6 

7 
นายรัชพล 
นางสาววิจิตรา 

เสือสอาด 
ฉิ่งเล็ก 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

8 นางสาวนาถนภา กอบวิยะกรณ์ นักทรัพยากรบุคคล 
9 นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

10 
11 

นางสาวทับทิม 
นางสาวรฐา 

แสงงาม 
วิเชียรเกื้อ 

นักจัดการงานทั่วไป 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

12 นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
13 นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14 นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
15 
16 

 

นางสาวเกตน์นิภา 
นายบุญชู 

กลิ่นอุบล 
เชียงฉิน 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์พื้นที่ป่า 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖๑  
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
ประธาน 
 
 
 
นายธนวัฒน์   จั่นปาน 
สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 1 
 
 
ที่ประชุม 
ประธาน 
 
 
ที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 
 
 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เนื่องจากวันนี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ขออนุญาตลา จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ  1 ท่าน และผู้รับรอง 2 ท่านเพ่ือท าหน้าที่แทน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ซึ่งถ้ามีผู้เสนอมากกว่า 1 ท่าน ต้อง
พิจารณาเสียงข้างมากเพ่ือท าหน้าที่ชั่วคราวในการประชุมครั้งนี้ 
เสนอ นายด ารงค์ ปุยอรุณ สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 10 
ผู้รับรอง 
นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 1 
นายธงชาติ  บุญรอด สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 2 
ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า นายด ารงค์ ปุยอรุณ สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 10 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟชั่วคราวในการ
ประชุมครั้งนี้  
รับทราบ 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 
กระทู้ถาม 
-ไม่มี –  



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๒๔ กันยายน ๒๕๖๑                                                                                                                 ๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 
 
 
 
 

 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

-ไม่มี- 

เรื่องท่ีเสนอใหม่/ญัตติที่เสนอใหม่ 
5.1 ญัตติขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561/การโอนเงิน
งบประมาณตามมติที่ประชุมสภาฯ ปีงบประมาณ 2561 
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2548) 
     ข้อ 59 วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป ี
มอบหมายผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด 
 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้รับอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  นั้น มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามรายการ ดังนี้  
 

แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน 
การพาณิชย ์
 
 

กิจการประปา 
 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าติดต้ังระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคาร หรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือ
ภายหลังการก่อสร้าง 

ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญพร้อม
ติดต้ังอุปกรณ์ (หน้าบ้านลุงสวาท) 
หมู่ที่ 2 บา้นวังโบสถ ์ 
 
 

657,900 
 
 

- 
 
 

การพาณิชย ์
 
 
 
 

กิจการประปา 
 
 
 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
 
 
 

ค่าติดต้ังระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคาร หรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือ
ภายหลังการก่อสร้าง 

เปลี่ยนหอถังแชมเปญ ซอยร่วม
พัฒนา หมู่ที ่13 บา้นโชคพัฒนา 
 
 
 

592,000 - 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 
 
 

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต สายบา้นวังโบสถ-์หนอง
เหียง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 
 
 
 

980,000 - 

ยอดยกไป 2,229,900 - 
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แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน 
ยอดยกมา 2,229,900 - 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 
11 

1,229,000 - 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยธรรมรัตน์ 1 หมู่ที ่13 

1,016,600 - 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลอยสว่าง (บา้นนายฉลอง) 
หมู่ที่ 2 

436,900 - 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอ านวยผล 4 หมู่ที่ 9 

876,600 - 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ซอยหนา้วัดนิโคธาราม 
หมู่ที่ 1 

2,500,000 - 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

บริหารทั่วไป
เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

ค่าจ้างซ้ือรถยนต์กระบะบรรทุก 
พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้าส าหรับซ่อมไฟฟา้  
จ านวน 1 คัน 

2,500,000 - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,789,000 - 
 

 
 

 

ที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 5 
ประธาน 
 
 
 
 
นายบุญชู เชียงฉิน 
ผู้ขออนุญาตฯ 
 
ประธาน 
นายณรงค์เดช อินมี 
สมาชิก หมู่ที่ 9 
 
นายหวัด ด่านกลาง 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
 

มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติให้กันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายการที่เสนอ  

เรื่องเพื่อพิจารณา 
ด้วยมีผู้ประกอบการ ราย นายบุญชู เชียงฉิน ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าตาม
มาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เนื้อที่ประมาณ 63 ไร่ 2 งาน 
72 ตารางวา เพ่ือจัดท าสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริเวณที่ขออนุญาตตั้งอยู่
ท้องที่ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ 
รับทราบแล้ว ขอเชิญนายบุญชู เชียงฉิน ชี้แจงต่อที่ประชุม  
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วได้ยื่นหนังสือขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าฯ 
และได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ รับทราบ ซึ่งทางกรมป่าไม้แจ้งว่าต้องการความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟด้วย จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ 
ขอให้สมาชิกสภาฯ แสดงความคิดเห็น 
การที่กรมป่าไม้ให้สภาฯ เห็นชอบ ไม่ทราบว่าให้ลงมติแบบไหน เพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีการลง
มติเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ซึ่งมิใช่อ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขอให้
พิจารณาตามกฎหมาย 
ขอชี้แจงเรื่องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าฯ เนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วตาม
ผมได้กล่าวไว้และฝ่ายเลขานุการสภาฯ ก็ได้ท าการจดบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว ผมมีความเห็น
เหมือนเดิม เพราะว่าเป็นการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าจากฝูงช้างที่คนเลี้ยงน ามาปล่อยหา
อาหารบริเวณเชิงเขา  ผมจึงเห็นด้วยกับการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าฯ เพราะ
เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ให้กับหมู่ที่ 7 และต าบลหินเหล็กไฟ 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๒๔ กันยายน ๒๕๖๑                                                                                                                 ๕ 
 

นายธงชาติ บุญรอด 
สมาชิก หมู่ที่ 2 
 
ประธาน 
นายสายชล บุบผา 
สมาชิก หมู่ที่ 14 
 
ประธาน 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
ประธาน 
นายบุญชู เชียงฉิน 
ผู้ขออนุญาตฯ 
 
 
 
ประธาน 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ 
นายหวัด ด่านกลาง 
(รองประธานสภาฯ) 
นายรัชพล  เสือสะอาด 
ผอ.กองช่าง 
 
นายณรงค์เดช อินมี 
สมาชิก หมู่ที่ 9 
ประธาน 
 
นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก หมู่ที่ 4 
นายณรงค์เดช อินมี 
สมาชิก หมู่ที่ 9 
 

จากที่ผู้ขอเช่าพ้ืนที่ป่าชี้แจงว่าป่าไม้ให้ขอมติเห็นชอบจากสภาฯ นั้น มีความเห็นว่าการอนุญาต
ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ จากการประชุมครั้งที่แล้วสมาชิกสภาฯ ไม่มี
การเห็นชอบ เพราะกรมป่าไม้ไม่ได้แจ้ง ผมเห็นด้วยกับสมาชิก หมู่ที่ 7  
มีผู้ใดอภิปรายอีกหรือไม ่ซึ่งในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสมาชิกสภาฯ 
ให้น าเอาข้อกฎหมายที่ชัดเจนว่าสมาชิกสภาฯ มีอ านาจหน้าที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เพราะ
ที่ผ่านมามีผู้เสนอมาหลายรายแล้ว ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งว่าสภาฯ ไม่มีอ านาจหน้าที่ซึ่งจะ
เป็นเพียงการเสนอเข้าสภาฯ เพ่ือรับทราบเท่านั้น ซึ่งในวันนี้ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะอธิบายได ้
วันนี้ท่านปลัดขออนุญาตลา ซึ่งผมเห็นว่าในลักษณะนี้แล้วก็ขอความเห็นจากท่านสมาชิกว่า
ตัดสินใจอย่างไร ขอมติในท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 คน ไม่เห็นชอบ จ านวน 7 คน  เนื่องจากในขณะลงมติมีสมาชิก
สภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 21 คน จากจ านวนผู้มาประชุมทั้งหมด 22 คน โดยนายสุดจริต 
กลิ่นอยู่ สมาชิกหมู่ที่ 15 ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมสภาฯ ขณะขอมติในวาระนี้ และอีก 2 คน ท า
หน้าที่ประธาน และเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
มีผู้ใดจะชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม ่
ตามท่ีท่านสมาชิกหมู่ที่ 14 มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายว่าเหตุใดกรมป่าไม้ต้องให้ อบต. มี
ส่วนรับรู้ด้วย  ทั้งนี ้ เพระว่าพ้ืนที่ที่อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าฯ นั้นเป็นเขตอยู่ใน
ความดูแลของ อบต.หินเหล็กไฟ ดังนั้น เพ่ือความชัดเจนในข้อกฎหมายก็จะเข้าไปปรึกษากรม
ป่าไม้อีกครั้ง ว่าให้สภาฯ เพียงรับทราบหรือเห็นชอบอย่างไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบอีกส่วน
หนึ่งในเรื่องข้อกฎหมาย 
เห็นว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเชื่อว่าสมาชิกทุก
ท่านก็มีความต้องการให้ต าบลมีการพัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และสิ่งที่สมาชิก
ส่วนใหญ่กังวลว่าหลังจากที่ผู้เช่าได้ด าเนินการไปแล้วจะมีโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์ แต่วันนี้ผู้
เช่าก็ได้แสดงความจ านงว่าต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน และรายละเอียดของการเช่าคนในต าบล
หินเหล็กไฟสามารถเข้ารับบริการฟรีเมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
ญัตติอื่นๆ / เรื่องอ่ืน ๆ  
สอบถามกองช่าง เรื่องซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ขอให้ซ่อมแซมในส่วนที่ช ารุดเพ่ิมเติมได้
หรือไม่ 
เนื่องจากว่าในส่วนของการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 สายวังโบสถ์-หนองเหียง บริเวณช่วง
ที่รองประธานสภาฯ สอบถามนั้นส ารวจแล้วปรากฏว่าเป็นพ้ืนที่ของเทศบาลหัวหิน ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ 
สอบถามความคืบหน้าล าห้วยสามพันนาม หมู่ที่ 9 ว่าได้ด าเนินการอย่างไร 
 
สมาชิกหมู่ท่ี 9 ต้องการสอบถามความคืบหน้าเรื่องรุกล้ าล าห้วยสามพันนาม ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง
เตรียมตอบกระทู้ในการประชุมครั้งต่อไป 
ขอฝากท่านรองปลัด เรื่องความสะอาด เรียบร้อย บริเวณพ้ืนที่ อบต. 
 
อยากให้มีผู้รับผิดเรื่องห้องน้ า เนื่องจากมีน้ ารั่วตลอดเวลา เพราะถ้ามีปัญหาจะได้แก้ไข 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๒๔ กันยายน ๒๕๖๑                                                                                                                 ๖ 
 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
นายนิยม  อ่ิมอาบ 
สมาชิก หมู่ที่ 6 
นายรัชพล  เสือสะอาด 
ผอ.กองช่าง 
นายบุญสืบ ดิษฐทองค า 
สมาชิก หมู่ที่ 14 
ประธาน 
นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 
นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิก หมู่ที่ 15 
 
ประธาน 
 
 

 
 
นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิก หมู่ที่ 15 
ประธาน 
 
ที่ประชุม 
ประธาน 
ที่ประชุม 
ปิดประชุม 

ส านักงานปลัด ไดด้ าเนินการเรื่องห้องน้ า ซึ่งผู้รับเหมาก าลังด าเนินการ   
 
สอบถามความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 
 
โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ซอยสารวัตรอาทร ผู้รับเหมาเข้าด าเนินการแล้ว และส าหรับ
หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 12 ผู้รับเหมาเข้ามารับหนังสือแล้ว   
ถนนเส้นหลักของหมู่ที่ 14 เส้นที่มีปัญหา นั้นได้บุคคลน าเอาเสามาปักแล้ว 
 
ให้สมาชิกท าหนังสือทักท้วงว่ายังอยู่ในขั้นตอนสอบเขตรังวัด 
เรื่องสัญญาจ้างเพ่ิมเติม หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 12 ได้ด าเนินการท าหนังสือแจ้งค่าปรับ และหนังสือ
เร่งด าเนินการไปยังผู้รับจ้าง และท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการฯ ให้แจ้งผู้บริหารอีกครั้ง 
ขอฝากเรื่องวางท่อระบายน้ าข้างทาง มีความจ าเป็นต้องท าด้วย เช่น การเชื่อมกับถนนสาย
หลัก เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง ขอฝากเรื่องการตรวจทานเอกสารให้ตรงในกับการ
ประชาคม 
ให้สมาชิกตรวจสอบเอกสารให้ ก่อนการด าเนินการ ให้ถูกต้องตามที่ส ารวจและจากการ
ประชาคม ซึ่งเรื่องวางท่อระบายน้ านั้นถูกชาวบ้านต าหนิ อยากให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาว่า
โครงการใดจ าเป็นต้องมีการวางท่อระบายน้ าด้วย ในเรื่องท าแผนฯ เพราะมีความส าคัญในการ
จัดท างบประมาณ 
ขอทราบแนวทางการท าแผนฯ 
 
ขอให้สมาชิกสภาฯ และท าการประชาคมหมู่บ้านของท่านจะท าโครงการไหน เพ่ือเตรียมความ
พร้อม ส าหรับการจัดท าแผนฯ   
รับทราบ 
มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดต่อที่ประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม 
รับทราบ 
เวลา 11.30 น. 
 

ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายด ารงค์  ปุยอรุณ) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ(ชั่วคราว) 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายณรงค์เดช  อินมี) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 

 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสายชล  บุบผา) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
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ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางปราณี  พานพ่วง) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
    

     ลงชื่อ  
      (นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
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